



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการห้องเรียนกีฬา

ระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สถาบันการพลศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันการพลศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาได้รับการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศได้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ ความสามารถด้านกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต จึงได้มีการลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ นโยบาย และการดำเนินงาน การรับสมัครนักเรียน การคัดเลือก และการประกาศผลผู้สอบผ่าน "โครงการห้องเรียนกีฬา" ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาการและการกีฬา คือ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียน ศิลป์ – กีฬาตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ ด้าน ที่พัก วัสดุฝึกซ้อม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องแต่งกาย และบุคลากร

๒. สถาบันการพลศึกษาจะให้ความร่วมมือสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมและการจัดหาสถาบันด้านการกีฬาให้แก่ นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสังกัดตามศักยภาพและความสามารถโดยจะสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

๓. กรณีที่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการโครงการห้องเรียนกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันการพลศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองของแต่ละส่วนราชการ

๔. บันทึกข้อตกลงนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันและจัดทำเป็นข้อตกลงเพิ่มเติม

๕. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกหน่วยงานได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(นายพะโยม ชิณวงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(รองศาสตราจารย์ นิตพันธ์ สระภักดี)

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา รักษาราชการแทน
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา